

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 2/5, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại hai huyện Đông Hưng và Thái Thụy. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo hai huyện Đông Hưng và Thái Thụy.

Vụ xuân năm 2019, huyện Đông Hưng gieo cấy 11.300ha; huyện Thái Thụy gieo cấy 12.600ha. Đến nay, tại Đông Hưng, diện tích lúa đã trở bông khoảng 7.000ha; diện tích lúa đã trở của Thái Thụy khoảng 1.000ha và trở bông tập trung từ ngày 10 - 25/5. Tuy nhiên, sâu cuốn lá nhỏ và rầy đang phát sinh, gây hại với mật độ cao.

Qua kiểm tra một số cánh đồng tại Đông Hưng và Thái

Thụy, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương và ngành Nông nghiệp phải hướng dẫn nông dân cụ thể về kỹ thuật phòng, trừ, quy trình xử lý và chủng loại thuốc, đặc biệt là thời điểm phun trừ sâu bệnh; phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức phun trừ sâu

bệnh, diệt chuột kịp thời; nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm hướng dẫn của ngành Nông nghiệp. Ngoài các đối tượng sâu cuốn lá nhỏ, rầy, các địa phương cần chú ý bệnh đạo ôn cổ bông trên diện tích lúa đã và đang trở bông. Bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và phun trừ kịp thời; tranh thủ thời tiết tạnh ráo khẩn trương xuống đồng phun trừ sâu bệnh đúng lịch. Các địa phương cần điều tiết nước hợp lý bảo đảm đủ nước để lúa làm đòng, trở bông. Ngoài ra, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân chú trọng

diệt chuột và ốc bươu vàng trên các xứ đống. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của bệnh lùn sọc đen để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa đạt hiệu quả. Cần kiểm tra việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các đại lý, cửa hàng bán các loại thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, thuốc hết hạn sử dụng, thuốc không rõ nguồn gốc; tích cực nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa, bão...

XUÂN PHƯƠNG

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

phát động chiến dịch phun thuốc phòng, trừ từ ngày 1 - 5/5. Đến hết ngày 1/5 đã có 9.720ha (bằng 19,44% diện tích) lúa xuân được phun thuốc.

Hiện nay, huyện Vũ Thư có 6.300ha trong tổng số 7.800ha lúa xuân cần phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện phát động chiến dịch từ ngày 1 - 5/5. Tuy nhiên, do mật độ rầy trưởng thành, rầy non liên tục bổ sung trên đồng ruộng, Trạm đã có khuyến cáo tới các địa phương kết hợp phun thuốc trừ rầy với những diện tích có mật độ rầy cao từ 800 con/m² trở lên.

Phát động chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 30/4 - 3/5, đến ngày 1/5, huyện Kiến Xương đã phun được 5.400ha trong tổng số 10.800ha lúa xuân, tập trung vào các đối tượng: sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh khô vằn. Hiện, toàn huyện đã có 1.000ha lúa trở bông, dự kiến lúa trở tập trung xung quanh ngày 10/5.

Qua kiểm tra tại xã Vũ Hội (Vũ Thư), xã Quang Trung (Kiến Xương), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung công tác chỉ đạo sản xuất, phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp; làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng phát thanh về diễn biến của các đối tượng dịch hại và hướng dẫn phòng, trừ để người dân nắm bắt và tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả trong khung thời vụ khuyến cáo. Ngoài các đối tượng sâu cuốn lá nhỏ, rầy, các địa phương cần chú ý bệnh đạo ôn cổ bông trên diện tích lúa đã, đang trở bông. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức phòng, trừ sâu bệnh, chuột kịp thời; ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ dịch hại; báo cáo diễn biến tình hình dịch hại và kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, trọng tâm là thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm...

HỌP TIỂU BAN TỔNG KẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Trước ngày 30/9/2019, Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực; phân bổ các chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2016 - 2018, ước thực hiện năm 2019 cho các huyện, thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, các sở, ngành liên quan ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và dự kiến giai đoạn 2021 - 2025; phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, giai đoạn 2021 - 2025 cho các huyện, thành phố. Trước ngày 10/10/2019 các sở, ban, ngành,

UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến các chỉ tiêu thực hiện năm 2020; đề xuất phương hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, xây dựng và báo cáo chung...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu làm rõ hơn về số liệu, thời gian và thành phần thực hiện, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, mốc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đề cương hướng dẫn thực hiện.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tổng kết công tác kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 yêu cầu các thành viên cần nhận thức rõ được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị cần phải đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để ra, đặc biệt là 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế để từ đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đánh giá được thời cơ, thuận lợi, khó

khăn, thách thức để đề xuất những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và nghiên cứu đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá cho nhiệm kỳ tới. Trong đánh giá kết quả, lưu ý về mặt số liệu, đánh giá nghiêm cứu về số liệu thu nhập bình quân đầu người, chỉ tiêu phát triển đô thị...

Đồng chí yêu cầu các thành viên Tiểu ban chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xong trước ngày 20/6. Tiểu ban xây dựng dự thảo báo cáo xong trước ngày 20/7 và họp nghe dự thảo báo cáo trước ngày 30/7.

Về phần công nhiệm vụ của thành viên Tiểu ban, đồng chí

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban nhất trí với báo cáo dự thảo song yêu cầu các thành viên cần tập trung thời gian nghiên cứu về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của từng ngành, đơn vị trong nhiệm kỳ tới. Tổ giúp việc cần bắt tay ngay vào công việc, xây dựng dự thảo, đề cương thực hiện và nghiên cứu các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XII của Đảng, các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, các chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ trong nhiệm kỳ qua để đánh giá kết quả thực hiện. Tổ giúp việc có trách nhiệm cử cán bộ đôn đốc các đơn vị xây dựng báo cáo tổng kết và xây dựng lịch trình cho Tiểu ban.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

đang viên và các tầng lớp nhân dân, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Hiệu quả hoạt động của HĐND xã có nhiều chuyển biến, các nghị quyết của HĐND xã đã sát thực tế; các ý kiến đóng góp của nhân dân được tôn trọng. UBND xã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nếu cao

tinh thần phục vụ nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn ngay từ cơ sở. MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác giám sát các hoạt động của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế, các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện chính sách an sinh xã hội thông qua tiếp xúc cử tri tham gia kỳ họp HĐND, ban thanh tra nhân dân...

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Việt Hùng đạt

41,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều toàn xã còn 1,82%. Địa phương đã hoàn thành 15/19 tiêu chí từ cơ sở. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Việt Hùng đạt được trong thời gian qua

đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy chế dân chủ mà xã cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã Việt Hùng tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai và vận dụng hiệu quả, sáng tạo, linh hoạt hơn nữa Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tăng cường các biện pháp để nhân dân tham gia bàn bạc, quyết định, từ đó nâng cao

với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Phát huy quyền kiểm tra, giám sát của nhân dân cũng như phát huy vai trò, tinh thần phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, các đoàn thể; trong đó, phải xác định đặt nhiệm vụ của tập thể là mục tiêu xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phát huy dân chủ trong Đảng, trong hệ thống chính trị, từ đó tạo bầu không khí đoàn kết, dân chủ trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trước mắt là hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ...

(Tiếp theo trang 1)

tiêu thụ, sử dụng thịt lợn sạch, an toàn.

* Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành phố Thái Bình đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo, kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn chung tay tiêu thụ lợn khỏe mạnh giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra.

Trong ngày 27/4, thành phố đã tiêu thụ được 8,2 tấn thịt lợn. Trong những ngày tới, thành phố tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đăng ký tiêu thụ thịt lợn giúp các hộ chăn nuôi. Theo đó, các đơn vị, doanh nghiệp mua thịt lợn sẽ đăng ký số lượng với Phòng Kinh tế thành phố, các cơ quan trại muốn bán lợn đăng ký lợn khỏe mạnh với Phòng Kinh tế thành phố. Trước khi xuất bán, cán bộ chuyên môn Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố sẽ kiểm tra tình hình sức khỏe của đàn lợn; tổ chức giết mổ theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Phần đầu 100% cán bộ, công nhân viên chức thành phố sẽ tiêu thụ 32 tấn thịt lợn, góp phần giúp người chăn nuôi giảm số lượng lợn đã đến kỳ bán, thu hồi vốn, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi nhân dân trên địa bàn không quay lưng với thịt lợn khỏe mạnh.

* Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, 3.625 cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, doanh nghiệp... của Sở Nội vụ, Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Tư pháp, Trường Quân sự tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hưng đã tiêu thụ trên 38,5 tấn thịt lợn cho các hộ chăn nuôi (vượt kế hoạch gần 15 tấn). Trong đó, các trường mầm non, tiểu học,

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc chung tay tiêu thụ lợn khỏe mạnh giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra.

Trong đợt này, mỗi cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hỗ trợ mua của các hộ chăn nuôi lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán từ 10kg đến 10,7kg lợn hơi. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 13,5 tấn thịt lợn, trong đó Bộ CHQS tỉnh hơn 10,5 tấn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 3 tấn. Sự hỗ trợ kịp thời của các đơn vị đã góp phần giúp người chăn nuôi lợn giảm bớt thiệt hại do bệnh dịch gây ra.

Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình đã phát động, kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên chung tay hưởng ứng, tiêu thụ thịt lợn khỏe mạnh giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra.

Trong ngày 2/5, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Vũ Chính (thành phố Thái Bình) đã nhiệt tình hưởng ứng, tiêu thụ thịt lợn khỏe cho người chăn nuôi. Trong những ngày tới, các trường học tiếp tục, các trường học tiếp tục đăng ký ủng hộ tiêu thụ thịt lợn giúp các hộ chăn nuôi giảm số lượng lợn đã đến kỳ xuất bán, thu hồi vốn, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Sau khối các phòng, hiện các khoa, trung tâm, đơn vị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đang liên hệ với các cơ quan trại, trang trại có lợn khỏe, đến ký xuất bán song chưa tiêu thụ được để tiêu thụ giúp người chăn nuôi.

* Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, 3.625 cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, doanh nghiệp... của Sở Nội vụ, Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Tư pháp, Trường Quân sự tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hưng đã tiêu thụ trên 38,5 tấn thịt lợn cho các hộ chăn nuôi (vượt kế hoạch gần 15 tấn). Trong đó, các trường mầm non, tiểu học,

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc chung tay tiêu thụ lợn khỏe mạnh giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra.

Trong đợt này, mỗi cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hỗ trợ mua của các hộ chăn nuôi lợn khỏe mạnh đến kỳ xuất bán từ 10kg đến 10,7kg lợn hơi. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 13,5 tấn thịt lợn, trong đó Bộ CHQS tỉnh hơn 10,5 tấn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 3 tấn. Sự hỗ trợ kịp thời của các đơn vị đã góp phần giúp người chăn nuôi lợn giảm bớt thiệt hại do bệnh dịch gây ra. Cùng với đó, các đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi nhân dân trên địa bàn khu vực đóng quân không quay lưng với thịt lợn.

* Thực hiện chỉ đạo của

Thành ủy, UBND thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình đã phát động, kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên chung tay hưởng ứng, tiêu thụ thịt lợn khỏe mạnh giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra.

Trong ngày 2/5, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Vũ Chính (thành phố Thái Bình) đã nhiệt tình hưởng ứng, tiêu thụ thịt lợn khỏe cho người chăn nuôi. Trong những ngày tới, các trường học tiếp tục đăng ký ủng hộ tiêu thụ thịt lợn giúp các hộ chăn nuôi giảm số lượng lợn đã đến kỳ xuất bán, thu hồi vốn, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình đã phát động, kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên chung tay hưởng ứng, tiêu thụ thịt lợn khỏe cho người chăn nuôi. Trong những ngày tới, các trường học tiếp tục đăng ký ủng hộ tiêu thụ thịt lợn giúp các hộ chăn nuôi giảm số lượng lợn đã đến kỳ xuất bán, thu hồi vốn, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.



Bác sĩ, điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh mua thịt lợn giúp người chăn nuôi.

Vận chuyển cấp cứu 195 ca trong dịp nghỉ lễ

Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 đến ngày 1/5), Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình đã thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng tốt công tác thường trực cấp cứu và vận chuyển cấp cứu.

Cụ thể, Trung tâm đã tổ chức cấp cứu, vận chuyển cấp cứu nội tỉnh 195 ca, trong đó 178 ca cấp cứu, vận chuyển cấp cứu nội tỉnh, 17 ca vận chuyển ngoại tỉnh, có 26 ca vận chuyển từ các đơn vị về tỉnh, có 1 ca vận chuyển máu kịp thời đáp ứng công tác cấp cứu bệnh nhân.

Khám, cấp cứu 7.630 lượt bệnh nhân trong 5 ngày nghỉ lễ

Theo báo cáo của Sở Y tế, do đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, Sở Y tế đã chủ động xây dựng và triển khai sớm kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ nhân dân trong các ngày nghỉ lễ.

Kết quả, trong 5 ngày nghỉ lễ, các cơ sở y tế đã bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự; công tác phòng, chống cháy, nổ luôn sẵn sàng, công tác phòng, chống dịch bệnh được chuẩn bị tốt, đồng thời duy trì tốt công tác điều trị nội trú, khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Các bệnh viện đã đón tiếp, khám, cấp cứu cho 7.630 trường hợp, trong đó nhiều nhất là Bệnh viện Đa khoa tỉnh với gần 2.500 trường hợp.

HÀ DUNG

An ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được bảo đảm

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, công an các huyện, thành phố huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Lực lượng công an đã phối hợp với các ban, ngành và lực lượng vũ trang, tăng cường công tác bảo vệ nội bộ; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động móc nối, kích động của các thế lực thù địch, bạo phản động và phần tử xấu. Qua đó đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng..., không để xảy ra khủng bố, phá hoại, những vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra trọng án, cháy, nổ; không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy; xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 2 người, 1 vụ va chạm giao thông làm 1 người bị thương; 1 vụ trộm cắp tài sản. Điều tra làm rõ 1 vụ, 1 đối tượng cố ý gây thương tích. Bắt 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 1,5093 gam ma túy tổng hợp. Phát hiện 289 trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phạt 235,5 triệu đồng, tạm giữ 58 phương tiện, tước 55 giấy phép lái xe.

NGUYỄN TÙNG

THÔNG BÁO THANH LÝ

Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Tuấn Hưng thanh lý xác tàu Tuấn Hưng 268
- Tên tàu: Tuấn Hưng 268
- Trọng tải toàn phần: 1968,4 tấn
Tình trạng tàu: Tàu bị chìm tại vùng biển đảo Côn Cỏ, tỉnh Quảng Trị tại vĩ độ φ = 17°08'742N; λ = 107°19'754E, độ sâu khoảng 40m, trên tàu chở 1894,10 tấn bột đá đóng bao (có clip quay phim chi tiết tình trạng tàu tại khu vực chìm đắm để nghị tham khảo theo đường link youtube:...).
Người liên hệ: Nguyễn Văn Quang
Số điện thoại: 0913 65 88 78
Các đơn vị có năng lực vệ thực vớt, cứu hộ, thanh thải xác tàu hoặc có nhu cầu mua thanh lý tài sản vui lòng chuẩn bị hồ sơ đấu thầu bao gồm:
Giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực, bản báo giá đấu thầu.
Thời gian địa điểm nhận và mở hồ sơ công khai từ: 08 giờ 00phút ngày 06/05/2019 tại văn phòng Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Tuấn Hưng, số 127 khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN HƯNG